

SHB đạt kết quả kinh doanh tích cực, các chỉ tiêu an toàn

14:01 29/10/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 với lợi nhuận trước thuế hoàn thành 80% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao: Tổng tài sản cán mốc 596 nghìn tỷ đồng, tăng 8,13% so với đầu năm; Huy động vốn thị trường 1 đạt gần 475 nghìn tỷ đồng; Vốn tự có theo Basel II đạt 67.801 tỷ đồng.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, NHNN về tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho người dân, ngay từ đầu năm 2023, SHB đã đẩy mạnh việc cấp vốn cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên phát triển như nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghiệp hỗ trợ, cơ sở hạ tầng, tài trợ chuỗi... Tại thời điểm 30/09/2023, dư nợ cấp tín dụng của SHB đạt 430 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với cuối năm 2022.

Luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân, SHB đã triển khai nhiều chương trình tín dụng như giảm lãi suất vay từ 1%-3%, ưu đãi về hạn mức, rút ngắn thủ tục, quy trình cấp tín dụng,... Quy mô các gói ưu đãi lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng dành cho cả khách hàng hiện hữu và khách hàng mới thuộc nhiều lĩnh vực, ngành nghề của nền kinh tế, các khách hàng thân thiết và sử dụng nhiều dịch vụ của SHB.

Bên cạnh đó, SHB tích cực tham gia các chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp do NHNN chủ trì, các buổi làm việc với các Hiệp hội doanh nghiệp để lắng nghe khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong tiếp cận vốn, cùng tìm giải pháp để chung tay tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, áp dụng các giải pháp chuyển đổi số, công nghệ hiện đại vào quy trình cho vay nhằm rút ngắn thời gian thẩm định, cấp tín dụng kịp thời cho khách hàng, nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.



SHB đạt kết quả kinh doanh tích cực, các chỉ tiêu an toàn.

Trong quý III/2023, SHB đã phát hành hơn 552 triệu cổ phiếu chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 18%, qua đó tăng vốn điều lệ lên 36.194 tỷ đồng, đứng trong Top 4 ngân hàng thương mại tư nhân lớn nhất hệ thống.

Các chỉ số về an toàn, thanh khoản, quản trị rủi ro của SHB đều tuân thủ và tốt hơn so với quy định của NHNN. SHB đã tuân thủ đầy đủ 03 trụ cột theo chuẩn Basel II và từ đầu năm 2023 SHB đã thực hiện áp dụng các tiêu chuẩn Basel III trong quản lý rủi ro thanh khoản.

Kiên định với mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại Top đầu khu vực, SHB đang triển khai chiến lược “kép”, vừa đẩy mạnh chuyển đổi số vừa mở rộng mạng lưới bán lẻ.

Mới đây, SHB đã triển khai ngân hàng số mới SHB SAHA tích hợp mọi tính năng cần thiết của một ngân hàng số và là trợ lý tài chính đầy ưu việt dành cho khách hàng cá nhân, đặc biệt là hộ kinh doanh. Đồng thời, Ngân hàng cho ra mắt bộ “Gia đình thẻ SHB - Kết nối tình thân”, đưa những thành viên trong gia đình xích lại gần nhau, tạo thành mối liên kết mật thiết, gắn bó với sự đồng điệu trên một nền tảng chung thống nhất.

Cùng trong năm 2023, SHB đã mở rộng mạng lưới thêm 5 chi nhánh, 25 phòng giao dịch, nâng tổng số lượng điểm giao dịch trong nước và quốc tế lên 569 điểm giao dịch. Các điểm kinh doanh truyền thống như chi nhánh, phòng giao dịch sẽ giúp SHB gia tăng nhận diện thương hiệu, tiện ích ngân hàng, góp phần tiếp cận lượng khách hàng lớn. Ngoài ra, các điểm kinh doanh này sẽ cung cấp những tiện ích ngân hàng hiện đại đến gần hơn với khách hàng không chỉ khu vực thành thị mà cả khu vực nông thôn, nơi dịch vụ ngân hàng còn nhiều hạn chế.

Năm 2023 đánh dấu cột mốc 30 năm SHB đồng hành phát triển cùng đất nước, cũng là năm đánh dấu sự chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện với các giá trị văn hóa cốt lõi “Tâm - Tin - Tín - Tri - Trí - Tâm”, Ngân hàng sẽ tiếp tục mang lại những giá trị nhân văn tốt đẹp nhất đến khách hàng, đối tác, cổ đông, cộng đồng và nền kinh tế.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/shb-dat-ket-qua-kinh-doanh-tich-cuc-cac-chi-tieu-an-toan>